

การก่อกองรายในอำเภอบ้านนาสาร

สภาพทั่วไป

เพื่อให้เห็นสภาพของอำเภอบ้านนาสารในค่านาง ๆ เชนชคยั้งขึ้น ผู้เขียนจะได้อธิบายถึงสภาพของอำเภอบ้านนาสาร เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสถานการณ์เป็นส่วนประกอบพอเป็นสังเขป คือ

ก. สภาพพื้นที่ อำเภอบ้านนาสารเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากตัวจังหวัดโดยทางรถยนต์ ๔๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๑,๘๖๕ ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครอง ๑ กิ่งอำเภอ กับ ๗ ตำบล อาณาเขตทิศเหนือจดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และอำเภอพุนพิน ทิศใต้จดอำเภอเวียงสระ และอำเภอพระแสง ทิศตะวันออกจดอำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันตกจดกิ่งอำเภอเคียนซา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบและภูเขา ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาสูงจากเขตอำเภอกาญจนดิษฐ์ผ่านอำเภอบ้านนาสาร ผ่านอำเภอเวียงสระ ไปจดเขาอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เทือกเขาคงกล่าวเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการของกองการร้ายคอมมิวนิสต์ เพราะเป็นที่ซึ่งการคมนาคมไม่สะดวก มีภูเขาสลับซับซ้อนยากแก่การที่เจ้าหน้าที่ จะเข้าไปถึง เหมาะสำหรับสร้าง "จุดที่มั่น" หรือฐานปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาตามภูมิประเทศ แล้วเลือกอ่านวยคอมมิวนิสต์มาก เพราะตามหลักของเหมาเจ๋อตุง เกี่ยวกับการตั้งฐานปฏิบัติการ เหมาเจ๋อตุงได้วิเคราะห์ไว้ว่า แหล่งที่จะสร้างฐานปฏิบัติการได้นั้นอาจแบ่งได้เป็น ๓ ประเภทใหญ่ คือ (๑) เป็นป่าที่รกทึบ (๒) พื้นราบ (๓) แม่น้ำและทะเลสาบ พื้นที่ทั้ง ๓ ประเภทนี้เหมาเจ๋อตุงมีความเห็นว่าที่ที่เหมาะสมที่สุดคือเขตอบ่าเขาที่กว้างใหญ่ ภูเขาถูกเดี่ยวไม่อาจจะตั้งฐานปฏิบัติการได้ นอกจากนั้นต้องเป็นพื้นที่ซึ่งมีอำนาจรัฐต่ำ เป็นเขตติดต่อระหว่างประเทศ ระหว่างจังหวัดหรือระหว่างอำเภอ และบริเวณรอบ ๆ จะต้องมีราษฎรอยู่หนาแน่นพอสมควร เพื่อประโยชน์ด้านสนับสนุนเสบียงอาหารแก่คอมมิวนิสต์

ลักษณะดังกล่าวมานี้ อำเภอบ้านนาสารมีลักษณะเหมาะสมมาก โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งคอมมิวนิสต์

เขาไปตั้งฐานปฏิบัติการครั้งแรกในตำบลพรุ บริเวณที่ไปตั้งเป็นแนวเขตติดต่อระหว่างอำเภอบ้านนาสาร กับอำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอยังสระ และอำเภอกาฬาคาด จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นแนวเขตติดต่อระหว่างตำบลพรุที่ ตำบลเวียงสระ ตำบลลำพูน นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำและคลองอีก ๒ สายไหลผ่าน บริเวณที่ราบลงมาถึงประชากรหนาแน่น และอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การไปตั้งฐานปฏิบัติการ (ดูแผนที่)

ข. สภาพทางสังคม อำเภอบ้านนาสารราษฎรมีถือพุทธศาสนา ๘๕ % อิสลาม ๑๐ % นอกนั้นมีถือศาสนาอื่น ^{๒๓} ราษฎรส่วนใหญ่อยู่กระจัดกระจายกัน ไม่เป็นกลุ่มก้อนเหมือนภาคอื่น ๆ เพราะราษฎรส่วนใหญ่เอาชีวิตรอดอย่างพารา ส่วนผลไม่ จึงไปสร้างบ้านอยู่ในที่ทำกิน สะดวกแก่การที่ผูกถ่อการรายจะเขามาติดต่อกัน ขอเสียบ้างอาหาร ไร่หญ้าแพรรี และกำจัดสายลับของเจ้าหน้าที่ ราษฎรจึงไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เพราะยากแก่การควบคุม ยิ่งกว่านั้นราษฎรมาจากหลายท้องที่อพยพเข้าไปอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านนาสารเพราะพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์มาก เช่นมาจากจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ราชบุรี และจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งคนญวนอพยพประมาณ ๒๐๐ คน แต่ปรากฏว่าราษฎรเหล่านี้คิดหวัง เพราะที่ดินที่อพยพเข้าไปอยู่นั้นเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ทางราชการจึงไม่อาจจะออกหนังสือสำคัญให้เป็นกรรมสิทธิ์ได้ ทั้ง ๆ ที่พื้นที่ดังกล่าวไม่มีสภาพเป็นป่าไม้ให้สงวนแล้ว สิ่งนี้จึงเป็นเงื่อนไขให้คอมมิวนิสต์เข้าไปปลุกปั่นยุยงได้ เพราะทราบดีที่ราษฎรทั่วไปมีความอยากได้ที่ดินเป็นของตนเอง แม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตาม ตราบนั้นคอมมิวนิสต์จะเป็นผู้ให้สัญญาว่า จะมาทำการปฏิรูปที่ดินให้ โดยหวังความสนับสนุนจากประชาชนนั่นเอง ^{๒๔} เรื่องที่ดินป่าสงวนนี้รัฐได้สร้างเงื่อนไขไว้ให้คอมมิวนิสต์ทำการโฆษณาได้ผลมาก เพราะสภาพโดยทั่วไปของป่าสงวนไม่อาจจะอ้างหรือชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจได้ คอมมิวนิสต์จึงเข้าไปดำเนินการเสียเองถึงที่หนังสือพิมพ์เคยลงข่าวว่า ^{๒๕} "ผูกถ่อการรายไคนำเอาป่าสงวนออกจัดสรรให้

๒๓

รายงานสรุปของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๑๕

๒๔

ศักดิ์ สไตท์, คอมมิวนิสต์ อดีต และปัจจุบัน, อ้างแล้ว

๒๕

หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับที่ ๘๐๖๕ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๖

ราษฎร" เพราะฉะนั้นในเรื่องป่าสงวนนี้ รัฐจะต้องรักษาทางแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้คอมมิวนิสต์นำเอาไปใช้ประโยชน์ในการโฆษณาได้

นอกจากนั้นสภาพของชาวบ้านอำเภอบ้านนาสาร มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างต่ำ โดยปกติแล้วเกรงเจ้าหน้าที่ ตกใจง่าย โดยเฉพาะอาสาสมัครรักษาดินแดน ตำรวจ ทหาร สายลับต่าง ๆ และเมื่อมีปัญหารุนแรงหรือปัญหาความเป็นความตายแล้ว แทนที่จะไปหาเจ้าหน้าที่เพื่อผู้แจ้งขอเท็จจริงให้ทราบ มักจะเลือกเอาทางหนีไว้อีกจน จึงเป็นการเอื้ออำนวยให้คอมมิวนิสต์ไม่ต้องลงทุนลงแรง เพียงคอยรับเอาชาวบ้านที่ตกใจหลบหนีเจ้าหน้าที่ไปเป็นพรรคพวก

ค. สภาพการเมือง อำเภอบ้านนาสารมีเขตปกครอง ๗ ตำบล ๔๗ หมู่บ้าน พลเมือง ๗๐,๐๑๖ คน โดยทั่วไปแล้วประชาชนตื่นตัวทางการเมืองพอสมควร ตามสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ มีผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ๕๒.๑๕ เปอร์เซ็นต์ ประชาชนโดยทั่วไปตื่นตัวทางการเมืองค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในท้องที่อำเภอบ้านนาสารและอำเภอเวียงสระ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนเมื่อปี ๒๕๑๐ มีผู้สมัครในนามพรรคแรงงานและพรรคกรรมกรได้ไปทำการโฆษณาหาเสียงโดยวิธีปลุกกรรมกรให้ตื่นตัว โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร และตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ ปรากฏว่าได้ผลมาก การที่ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองเป็นเหตุเกิดกุลคอมมิวนิสต์อย่างหนึ่ง เพราะคอมมิวนิสต์ต้องการคนที่มีหัวทางการเมืองหรือตื่นตัวทางการเมือง ซึ่งภาษาคอมมิวนิสต์เรียกว่ามีหัว "แนวร่วม" ทั้งนี้เพราะคนที่มีหัวแนวร่วมมาช่วยต่อการชักจูงหรือยุยงส่งเสริม จากผลการซักถามผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเขา มอบตัวต่อศูนย์บังคับการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์อำเภอบ้านนาสาร เมื่อปลายปี ๒๕๑๕ จำนวน ๓๐ คน เกินครึ่งหนึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีหัวแนวร่วมซึ่งคอมมิวนิสต์ไม่ยากได้ จึงไม่มอบหมายงานสำคัญให้ทำ เป็นแต่เพียงหน่วยหาเสบียงอาหารหรือหน่วยผลิต เป็นเหตุให้บุคคลเหล่านั้นไม่ยากอยู่ต่อไป จึงเขามอบตัว โดยคอมมิวนิสต์ยินดีให้เขามอบตัว เพราะเอาตัวไว้ก็ไม่มีประโยชน์ปล่อยไว้กลับไปอยู่ในหมู่บ้านจะใคร่ช่วยเหลือคอมมิวนิสต์ได้ เช่นช่วยเหลือค่านเสบียง ช่วยสืบข่าวให้คอม

๓๐ จากสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของอำเภอบ้านนาสาร เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์

มิวนิสต์ แต่บุคคลที่มีหัวแนวร่วมคอมมิวนิสต์ถือว่าเป็นบุคคลประเภทที่ ๑ เขาจะมอบหมายงานที่สบายๆ ให้ มีความเป็นอยู่ดี ส่วนมากได้เป็นหัวหน้าหน่วยงาน บุคคลประเภทนี้ถ้าจะเขามอบตัวคอมมิวนิสต์จะไม่ยอม เท่าที่ประสมมาจะกองขึ้นมาและนำอาวุธมามอบถวายเสมอ แต่ออกมาอยู่ตามหมู่บ้านไม่นานก็จะถูกคอมมิวนิสต์ฆาตกรรม เช่น นายวิจิตร ราชรักษ์ เป็นบุคคลที่มีหัวแนวร่วมสูง ขึ้นไปอยู่กับคอมมิวนิสต์ประมาณ ๖ เดือน ก็ได้เป็นหัวหน้าหน่วยงาน เมื่ออยู่ได้ก็กวาดลงมามอบตัวหลังจากมอบตัวได้ไม่นานก็ถูกฆาตกรรม เพราะเขาถือว่าบุคคลประเภทนี้เป็นภัยกับคอมมิวนิสต์

พื้นฐานการศึกษา

อำเภอบ้านนาสารมีโรงเรียนประชาบาล ๔๕ โรงเรียน วิทยาลัย ๒ โรงเรียน วิทยาลัย ๔ โรงเรียน วิทยาลัย ๓ โรงเรียน จำนวนผู้จบประถมศึกษาปีที่ ๔ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ ถึงปัจจุบันจำนวน ๑๗,๘๗๓ คน เมื่อพิจารณาคานปริมาณและคุณภาพแล้วอยู่ในระดับกลาง หากพิจารณาคานการศึกษากับการที่จะทำให้คนเป็นผู้ก่อการร้ายในแง่ที่ว่าการศึกษาหรือไม่ได้รับการศึกษา เป็นมูลเหตุให้เกิดการก่อการร้ายแล้วไม่อาจจะเป็นไปได้ เพราะจากการที่ผู้เขียนได้ตรวจสอบประวัติของผู้ก่อการร้ายแล้วปรากฏว่าในจำนวน ๓๐ คน ดังตารางต่อไปนี้

สำเร็จ ป. ๑ จำนวน	สำเร็จ ป. ๒ จำนวน	สำเร็จ ป. ๓ จำนวน	สำเร็จ ป. ๔ จำนวน	สำเร็จ ป. ๕ จำนวน	รวม	หมายเหตุ
๑	-	๕	๒๑	๑	๓๐	อีก ๑ คน ไม่ได้บันทึกไว้

เพราะฉะนั้นถ้าจะมองในแง่ว่าคนไม่ได้รับการศึกษาเป็นมูลเหตุให้เกิดการก่อการร้ายแล้วไม่น่าจะเป็นได้ เพราะเมื่อพิจารณาจากตารางข้างบนแล้ว จะเห็นว่าสำเร็จ ป. ๔ ถึง ๒๑ คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ ๗๐ %

ง. สภาพทางเศรษฐกิจ ดังได้กล่าวแล้วว่าพื้นที่ของอำเภอบ้านนาสารส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา เพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่จึงปลูกยางพาราและผลไม้ พื้นที่เพาะปลูก ๘๗๘, ๖๑๓ ไร่ ปลูกยางพาราเสีย ๔๔๘, ๘๐๑ ไร่ ปลูกเงาะ ๑, ๔๘๖ ไร่ ทำการเกษตรอื่น ๆ ๔๔๘, ๘๑๘ ไร่ นอกจากการทำยางพาราและผลไม้แล้ว อำเภอบ้านนาสารยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่คิงบุก ดังนั้นฐานะโดยทั่วไปของราษฎรจึงอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาทางเศรษฐกิจแล้วไม่ถือฤดีให้แก่คอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะแนวความคิดของ เขาเซตุงซึ่งมุ่งดำเนินการต่อชาวชนบท ชาวจนบทไทยโดยเฉพาะอำเภอบ้านนาสารมีลักษณะแตกต่างกับชาวชนบทในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยที่ เขาเซตุงทำการปฏิวัติ ความแตกต่างระหว่าง คนยากจนกับคนมั่งมีในหมู่บ้านหรือตำบลเดียวกันในอำเภอบ้านนาสารไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะไม่มีราชที่ดินหรือขุนนาง ความตื่นตัวในเรื่องชนชั้นมีน้อย

จากการซักถามผู้บอกการร้ายซึ่ง เขามอบตัวและจากตรวจสอบประวัติผู้บอกการร้ายคอมมิวนิสต์ในท้องที่อำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๓๐ ราย ไม่ปรากฏว่าเขาร่วมกับผู้บอกการร้ายคอมมิวนิสต์เพราะสาเหตุจากเศรษฐกิจและที่นาส้าง เกศยู เขามอบตัวส่วนใหญ่แล้วฐานะปานกลางค่อนข้างดี คือทุกคนมีบ้านที่กิน ที่สวน มีรายได้ประจำ หรืออาศัยอยู่กับบิดามารดาซึ่งมีอาชีพเป็นหลักแหล่ง คนที่ยากจนจริง ๆ ยังไม่ปรากฏ

จ. สถานการณ์ โดยทั่วไปแล้วอำเภอบ้านนาสารก่อนปี ๒๕๑๔ พื้นที่กว้างขวางมาก ภายหลังได้แยกออกไปเป็นอำเภอเวียงสระ และกิ่งอำเภอเคียนซา ประกอบกับการคมนาคมไม่สะดวก มีแต่ทางรถไฟสายเดียว ข้าราชการส่วนใหญ่ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ซึ่งเขาไปปฏิบัติงานมักจะนั่งทำงานอยู่ในสำนักงาน การออกไปปฏิบัติงานในท้องที่น้อย ประกอบกับความเข้าใจในเรื่องคอมมิวนิสต์มีน้อย เมื่อกำนั้น ผู้ใหญ่บ้าน รายงานเหตุผิดปกติเข้ามา ก็ไม่ค่อยมีข้าราชการผู้ใดออกไปดู ปล่อยให้ละเลยจนกระทั่งคอมมิวนิสต์ได้เขาไปปลุกระดมมวลชน ตำรวจสันติบาลจึงได้เขาไปดำเนินการแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจเรื่องคอมมิวนิสต์ก็มีแต่ตำรวจสันติบาลเท่านั้น ข้าราชการฝ่ายปกครองและตำรวจก็ยังไม่มีการสนใจ สันติบาลว่าอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเพราะไม่สนใจ

ในด้านประชาชนหลังจากเกิดวาทภัยครั้งใหญ่ปี ๒๕๐๕ ทำให้อำเภอบ้านนาสารได้รับความเสียหายมาก ทางราชการช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่เพราะความเฉื่อยชาของข้าราชการผู้รับผิดชอบ

ประกอบด้วยมีประชาชนจากท้องที่อื่นเงินจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงได้อพยพเขา
ไปอยู่มากขึ้น เพราะที่คนอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันในเรื่องทำมาหากินโดยเฉพาะเรื่อง
ที่ดิน เพราะที่ดินส่วนใหญ่ยังเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า และเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อเกิดวาทภัย
ป่าสงวนก็ถูกวาทภัย จนกระทั่งไม่มีป่าเหลืออยู่เลย ราษฎรก็ถูกรุกเขาไปทำกิน การขัดแย้งก็มีมาก
ขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่อาจจะอพยพรานราษฎรออกจากป่าสงวนแห่งชาติได้

เมื่อเกิดมีการขัดผลประโยชน์กันขึ้นระหว่างราษฎรด้วยกัน ก็จำเป็นต้องที่ราษฎรจะทอง
หาที่พึ่ง แต่ในระยะนั้นคอมมิวนิสต์ได้ดำเนินการปลุกระดมมวลชนแล้ว และตำรวจสันติบาลก็ได้เข้า
ไปดำเนินการสืบสวนเรื่องคอมมิวนิสต์ แต่เจ้าหน้าที่สันติบาลเข้าไปโดยไม่รู้จักว่าเป็นใคร จึง
ไปอาศัยราษฎรในท้องที่คอยเป็นสายลับให้ แต่ปรากฏว่าสายลับของสันติบาลเกิดไปขัดผลประโยชน์
กับราษฎรส่วนใหญ่จึงทำให้สถานการณ์รุนแรงยิ่งขึ้น

การดำเนินงานการก่อกองการร้ายในอำเภอบ้านนาสาร

ในปี ๒๔๙๔ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ได้ตั้งคณะกรรมการประจำเขต
ภาคใต้ และกรรมการประจำจังหวัดขึ้น กรรมการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีชื่อนายประสิทธิ์
รับผิดชอบจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาไปดำเนินการที่
อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอบุพผิน และอำเภอบ้านนาสาร คอมมิวนิสต์มีใ้คุมเอาอำเภอบ้านนาสาร
อำเภอกะเต็ว แต่เอาทุกอำเภอแล้วแต่ว่าอำเภอไหนจะขยายมวลชนได้ เมื่อขยายไม่ได้ก็เลิกกันไป
แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาตามแผนยุทธศาสตร์ของเมาเซตุง และการกำหนดแผนของพรรคคอม
มิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การทำสงครามปฏิวัติไว้ดังนี้

- ก. พรรคพิจารณาแล้วว่าสงครามประชาชนจะต้องใช้เวลาหรือที่เรียกว่าสงครามยืดเยื้อ
เพราะฉะนั้นพรรคจะเริ่มปลุกระดมมวลชนที่ใดจะต้องดูว่าจุดและบริเวณใกล้เคียง (๑) มีประชาชน
หนาแน่นพอสมควรหรือไม่ (๒) การจะขยายการจัดตั้งจากจุดแรกไปจุดอื่นจะยากง่ายเพียงใด

๓๑ คู่มือการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ, หนังสืออ้างอิงแล้ว, หน้า ๒๗

(๓) ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนและ/หรือเจ็บแค้นเจ้าหน้าที่และนายทุนมากน้อยเพียงใด (๔) สภาพเศรษฐกิจในท้องที่พอจะเลี้ยงตัวเองได้ และสนับสนุนพรรคใดตามสมควรหรือไม่

ข. ในคานานุมิตศาสตร์ พรรคจะทุ่มเทการปลุกระดมมวลชนและจัดตั้งเป็นพิเศษในหมู่บ้านที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่ไกลจากท้องที่ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเขตที่เหมาะสมที่จะใช้เป็น "เขตจรรยา" และสามารถขยายเป็น "เขตฐานที่มั่น" (Base Area) เพื่อจะสร้างกองทัพปลดแอกประชาชนต่อไป

ค. พรรคพยายามเลือกท้องที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก่อนที่สุดก่อน เพราะระยะแรก พรรคมีกำลังน้อย ซึ่งจากประสบการณ์ของเมาเซตุงท้องที่ซึ่งรัฐมีอำนาจทำศึกคือท้องที่แนวตะเข็บเจเนท้องที่ชายแดนระหว่างประเทศ ท้องที่ต่อเขตจังหวัด และท้องที่ต่อเขตอำเภอทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก และห่างไกลเมืองหลวงพอสมควร

ง. ควรจะไกลพรมแดนประเทศเป็นกลาง หรือประเทศสังคมนิยม

เมื่อพิจารณาปัจจัยทางยุทธศาสตร์ข้างบนนี้ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้พยายามปลุกระดมมวลชนและพยายามสร้างฐานปฏิบัติการในชนบทและยึดเอาแนวของเทือกเขาเช่นเทือกเขาภูพาน จากจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม กาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี แล้วแยกไปทางจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และจังหวัดน่าน ซึ่งติดต่อกับพรมแดนประเทศลาว สำหรับภาคใต้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ทุ่มเทการปลุกระดมมวลชนจัดตั้งและสร้างหน่วยศึกอาวุธในแนวเทือกเขาบรรทัดจากจังหวัดตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับอำเภอบ้านนาสาร เมื่อพิจารณาตามแผนยุทธศาสตร์ของเมาเซตุงและการกำหนดแผนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้ว เหมาะสมที่คอมมิวนิสต์จะใช้เป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูง มีเขตติดต่อกับ ๔ อำเภอ คืออำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอบ้านนาสาร อำเภอเวียงสระ และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการง่ายที่คอมมิวนิสต์จะขยายการปฏิบัติงานไปในพื้นที่ใกล้เคียง ปลอดภัยจากการปราบปราม สะดวกในการหาเสบียงอาหาร เพราะบริเวณพื้นราบประชาชนหนาแน่น และอุดมสมบูรณ์ ยิ่งกว่านั้นเงื่อนไขต่าง ๆ เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน คอมมิวนิสต์จึงฉวยโอกาสเข้าดำเนินการ เช่น

๑. เป็นพื้นที่ซึ่งอำนาจรัฐเข้า คือเป็นท้องที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่คอยได้เข้าไปหรือเข้าไปไม่ถึง ประชาชนในท้องที่ดังกล่าวไม่เคยสนใจในเรื่องการเมืองมาก่อน ไม่เคยมีความเข้าใจว่ารัฐบาลคืออะไร และคอมมิวนิสต์คืออะไร และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับการปกครองมีอย่างไรบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้คอมมิวนิสต์จึงนำเอาความคิดทางการเมืองไปวิเคราะห์กับสภาพความทุกข์ยากของราษฎร และความเหลื่อมล้ำค่าสูงของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ โดยพยายามให้คำอธิบายอย่างมีเหตุผล เช่น ทำไมชีวิตชาวบ้านถึงต้องเป็นอย่างนั้น และได้เสนอความคิดเห็นและทางแก้ไขอย่างมีเหตุผล ในที่สุดราษฎรก็เชื่อในเหตุผลและเกิดความศรัทธาในความคิดนั้น ๆ ผลสุดท้ายคอมมิวนิสต์สามารถชักนำราษฎรไปในทางที่ตนต้องการ เพราะอำนาจของรัฐเข้าไปควบคุมไม่ถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบหรืออาจจะทราบแต่ไม่ได้เข้าไปทำการแก้ไขให้ราษฎรเข้าใจสิ่งที่ถูกต้อง ปัจจุบันท้องที่ดังกล่าวนี้วันจะมากยิ่งขึ้น ดังเช่นใบปลิวของกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย ซึ่งปิดประกาศในท้องที่อำเภอบ้านนาสารว่า "...นับวันแค่ว่าเราประชาชนจักเติบโตใหญ่เข้มแข็งและทำลายพวกมันได้มากยิ่งขึ้นทุกที เหตุการณ์เช่นนี้ไต่บังเกิดขึ้นแล้ว ๓๘ จังหวัด และบางท้องที่ได้เป็นเขตปลดปล่อยไปแล้ว..." ซึ่งหมายความว่าในปัจจุบันมีบางท้องที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไม่อาจจะเข้าไปได้ หรือเข้าไปได้แต่ต้องมีกำลังคุ้มกัน

อำเภอบ้านนาสารมีพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่อาจจะเข้าไปได้หรือเข้าไปต้องมีกองกำลังเต็มอัตรารบ เพราะทุกครั้งเจ้าหน้าที่เขาไปจะมีการปะทะ ดังเช่นบริเวณเทือกเขาพื้นที่บางแห่งเป็นเขตอันตรายหาญราษฎรอยู่อาศัย ทองอพยพออกเพื่อทางราชการจะได้ส่งกำลังที่อาวุธหนักได้เขาไปทำการปราบปราม ดังตัวอย่างประกาศกองอำนาจการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กอ.ปค.เขต สฎ.) ต่อไปนี้

"ประกาศ กอ.ปค. เขต สฎ.
เรื่อง กำหนดสถานที่บ้านของช่างเป็นเขตอันตราย

เนื่องจากขณะนี้ปรากฏว่า ผกค. ไคยัคบ้านของช่างหมู่ที่ ๑๒ ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร เป็นที่สะสมเสบียงอาหาร อาวุธ และยารักษาโรค เป็นแหล่งส่งกำลังบำรุงไปยังค่ายใหญ่บนเทือกเขาประ และปลูกระดมมวลชนเข้าเป็นสมาชิกโดยสิ้นเชิง ไคยัคโรงเรียนบ้านของช่างเป็นที่สะสมเสบียงอาหาร อาวุธ และเวชภัณฑ์ และได้จัดตั้งกองกำลังเข้าไปรักษาที่นั่นแห่งนี้ไว้โดยแน่นหนาเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ออกลาดตระเวนก็ได้เกิดการปะทะกับ ผกค. ถึง ๓ ครั้งแล้ว และขณะที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจตระเวนนั้น ไม่ปรากฏว่ามีประชาชนอาศัยอยู่ในบ้านเรือนเลย แต่ปรากฏหลักฐานว่ายังมีสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคอยู่ในบ้านเรือนแต่ละหลังครบถ้วน แสดงว่าเป็นบ้านที่มียุทธอาสาสมัครเป็นประจำ มีโขนบานวางแต่ไคยัคอพยพไปรวมกำลังกันที่อาคารโรงเรียนบ้านของช่างเพื่อต่อต้านเจ้าหน้าที่ แสดงว่าในหมู่บ้านนี้ ผกค. ไคยัคครอบงำหมดสิ้นแล้ว ซึ่งทางราชการโดย กอ.ปค. เขต สฎ. จะตองดำเนินการกวาดล้าง

ฉะนั้น จึงขอประกาศใหญ่ที่เป็นพลเมืองดีทั้งหลายไคยัคทราบ เพื่อจะไคยัคอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย หรือผู้ใดไม่มีที่อยู่อาศัยพอที่จะอพยพไปอยู่ได้ ก็ให้รายงานตัวต่อนายอำเภอบ้านนาสาร ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๕ เมื่อล่วงเลยกำหนดนี้แล้ว ทางราชการจะได้ดำเนินการปราบปรามโดยเด็ดขาดต่อไป จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงกัน.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๕

นายกองเอก อรุณ นาดะเคชะ
(อรุณ นาดะเคชะ)
ผอ.ปค. เขต สฎ."

ที่แท้จริง การโฆษณาโดยทั่วไปคล้ายคลึงกันทุกภาคของประเทศไทย เช่น ๓๒

ก. หัวข้อโฆษณาชวนเชื่อที่คอมมิวนิสต์ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

- ๑. รัฐบาลชุกครีตโดยการเก็บภาษีแพง
- ๒. ราษฎรไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
- ๓. การเข้าร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์จะได้สิ่งตอบแทน เช่น รถแทรกเตอร์
- ๔. สำหรับคนหนุ่มสาวถ้าเข้าร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์จะถูกส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศ
- ๕. งานรวมกลุ่มเยาวชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของรัฐบาลเป็นกลลวงที่รัฐบาลจะทำการปราบปรามประชาชน

ข. หัวข้อโฆษณาชวนเชื่อที่คอมมิวนิสต์ใช้ในภาคใต้

- ๑. โจรผู้ร้ายชุกชุม ประชาชนไม่ได้รับการคุ้มครองดีพอจากเจ้าหน้าที่
- ๒. ราคายางตกต่ำเพราะรัฐบาลไม่เหลียวแล
- ๓. เรียกร้องให้เกิดชาตินิยมในหมู่คนไทยอิสลาม
- ๔. กองทัพคอมมิวนิสต์เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และกำลังประชิดชัยชนะในลาวและเวียดนาม

๔. วิธีการโฆษณา การโฆษณาของคอมมิวนิสต์มีการทิ้งใบปลิวเป็นครั้งคราวไม่บ่อยนัก เพราะการทิ้งใบปลิวได้ผลน้อย ราษฎรไม่กล้านำใบอ่านหรือเก็บไว้เพราะเกรงถูกจับ เพราะฉะนั้นใบปลิวส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ได้อ่านมากกว่าราษฎร การโฆษณาที่ไ้มากที่สุดคือการปิดล้อมหมู่บ้านแล้วทำการโฆษณา เรียกว่าการใช้กำลังติดอาวุธเข้าโฆษณา แต่ไม่ค่อยได้ผลเพราะราษฎรไม่กล้าโต้เถียงหรือซักถามขอข้อใจ ส่วนใหญ่คอมมิวนิสต์พูดฝ่ายเดียว อีกประการหนึ่งราษฎรไม่ชอบ เพราะเสียเวลา

๓๒
เอกสารประกอบคำบรรยายเรื่องการต่อต้านและโต้ตอบการโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์ (โรเนียว) โดย ทิวฉวี พัทธพงศ์, ๒๕๑๓

ท่ามาหากิน การโฆษณาที่ไต่ผลที่สุดคืออาศัยบุคคลเป็นส่วนตัวโดยอาศัยญาติพี่น้อง เป็นผู้แนะนำ ดัง
เช่นตอนหนึ่งของรายงานที่กองทัพลดแตกประชาชนแห่งประเทศไทย เขตสุราษฎร์ธานีได้รายงานต่อ
หน่วยที่จับตรงว่า

"...การโฆษณาในที่ราบอาศัยเส้นสายเครือญาติเป็นสะพานไปโฆษณาในหมู่มวลชน ทำ
ให้มวลชนเข้าใจพรรคและนโยบายของพรรคอย่างแจ่มแจ้ง จนได้เข้าร่วมกับองค์การจั
ตั้งของ คม. ...การดำเนินงานโฆษณาในหมู่มวลชนต้องอาศัยความสนใจและเข้าใจ
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมวลชนมาใช้อนุปฏิบัติในทางที่เป็นรูปธรรม เช่นช่วยปราบโจรผู้
ร้าย ช่วยรักษาพยาบาลคนป่วย ช่วยเหลือแรงงาน ช่วยฝึกพยาบาลในหมู่บ้าน ช่วยแก
ความขัดแย้งภายในมวลชนใหม่มวลชนสามัคคีกัน และทำความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบก
มวลชนให้ดีขึ้น..."

สำหรับการโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์ในท้องที่อำเภอบ้านนาสารนั้น แยกเป็นประเภท
ใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ

๑. โจมตีรัฐบาล กล่าวหาว่ารัฐบาลชายชาติหออเมริกา ประเทศไทยถูกอเมริกายึดครอง
ประชาชนถูกรัฐบาลกดขี่ข่มเหงรังแก ดังเช่นตอนหนึ่งของใบปลิว

"...ประเทศชาติของเราถูกอเมริกาคุกคาม ยึดครองประชาชนเราถูกพวกถนนอมผู้ขาย
ชาติเผด็จการ กดขี่ รีดไถ บ้านเมืองเลื่อมทรม หลอกลวง เราได้รับความทุกข์แสน
สาหัส เราจึงต้องต่อสู้ ตั้งกองทหารประชาชนขึ้นเอง รบกับอเมริกา... (จากกองทัพล
ดแตกประชาชนแห่งประเทศไทย เขตสุราษฎร์ธานี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖)..."

๒. การกล่าวโจมตีเจ้าหน้าที่ผู้ออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ทำการปราบ
ปรามคอมมิวนิสต์ เช่น ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ตลอดจนสายลับของ
เจ้าหน้าที่ เรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่คอมมิวนิสต์ทำการโฆษณาและโจมตีอย่างรุนแรงมาก
ใบปลิวทุกฉบับจะต้องมีเรื่องเล่าที่เจ้าหน้าที่ทารุณ ข่มประชาชน และทำลายทรัพย์สินของประชาชน
สิ่งที่คอมมิวนิสต์พูดมาทั้งหมดนี้ทั้งจริงและไม่จริง ถ้าประชาชนไม่ทราบเนื้อแท้การโฆษณาของคอม
มิวนิสต์แล้วก็ย่อมมีแนวโน้มไปในทางองที่ว่าสิ่งที่คอมมิวนิสต์พูดมานั้นเป็นความจริง เพราะประชาชน

ไม่ค่อยจะไ้ทราบขอเท็จจริงที่ถูกคอง เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไม่อาจจะเข้าไปแจ้งให้ราษฎรเข้าใจได้ทั่วถึง หรือไม่อาจจะชี้แจงขอเท็จจริงให้ราษฎรเข้าใจได้ แต่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาทำการโฆษณาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนับว่าเป็นจุดอ่อนของฝ่ายรัฐบาล

๕. ฉวยโอกาสจากการอยากไ้คอยากมีว้ตของประชาชน (Revolution of Rising Expectation) ยิ่งประชาชนมีความอยากไ้สูงเท่าใด ประชาชนคาดหวังเอาจากรัฐบาลมากกว่าที่จะทำขึ้นด้วยสติปัญญาของตนเอง ด้วยความคิดหรือแรงงานของตนเอง เมื่อไม่ไ้ตามหวังไ้ความผิดหวังก็รุนแรง และกว้างขวางออกไปตามสัดส่วน ทั้งนี้เพราะการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนไ้สูงขึ้น มีไ้จะทำไ้ได้ง่าย ๆ มีอุปสรรคมากมายหลายประการ สิ่งเหล่านี้สร้างเงื่อนไ้ใหญ่ก่อกองการร้ายคอมมิวนิสต์นำไปโจมตีอยู่ตลอดเวลา และถือโอกาสที่ราษฎรอยากไ้แล้วผิดหวังเข้าไปเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะในอำเภอบ้านนาสารคอมมิวนิสต์ไ้เข้ามาครั้งแรก ถือโอกาสเรื่องราษฎรอยากไ้ที่ดิน โดยอ้างกับราษฎรว่ากระทรวงมหาดไทยจะเปิดป่าสงวนไ้ โดยให้ราษฎรซึ่งต้องการที่ดินลงชื่อไ้ ปรากฏว่าราษฎรจำนวนมากไ้ลงชื่อไ้กับหัวหน้าคอมมิวนิสต์ไป เมื่อไ้รายชื่อไปแล้วบุคคลผู้นั้นก็หายไปประมาณเดือนเศษ กลับมาประชุมราษฎรที่ลงชื่อไ้แล้วชี้แจงไ้ทราบวาทางราชการไม่ยอม เลยถือโอกาสโจมตีรัฐบาลทันทีว่าไม่เห็นความทุกข์ยากของราษฎร ผลสุดท้ายทางราชการทราบวามุคคนนั้นมาเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ จึงดำเนินการจับกุม แต่หลบหนีไปไ้ ส่วนราษฎรที่ลงชื่อไ้เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ก่อกองหลบหนีเข้าป่าจริง ๆ แต่กว่าทางราชการจะรู้ คอมมิวนิสต์ไ้ดำเนินการขยายมวลชนไปมากแล้ว

๖. ใช้วิธีการเปรียบเทียบไ้เห็นความแตกต่างระหว่างคนของคอมมิวนิสต์กับเจ้าหน้าที่
บุคคลของคอมมิวนิสต์ซึ่งออกไปปฏิบัติงานตามท้องที่ไ้ป่าหรือตามหมู่บ้าน เป็นผู้นั้มีระเบียบวินัยดี ทำงานด้วยการเสียสละสูง มีอุดมคติในการทำงาน ทุกครั้งที่ถูกก่อกองการร้ายคอมมิวนิสต์เขาทำงานจะตองย้มาถึงความสำคัญของชาวบ้านและผลประโยชน์ของชาวบ้าน ไม่ดวงเกิน ไม่ทำลายหรือเอาทรัพย์สินของชาวบ้านปฏิบัติตามวินัย ๑๐ ข้อของคอมมิวนิสต์โดยเคร่งครัด สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้นั้เคยเห็นเคยใกล้ชิดกับถูกก่อกองการร้ายเห็นความแตกต่างระหว่างถูกก่อกองการร้ายคอมมิวนิสต์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่ออกไปปฏิบัติงานไ้ชัด ชาวบ้านคนหนึ่งไ้เล่าใหญ่เขียนหนังสือว่าถูกก่อกองการร้ายคอมมิวนิสต์นั้น พุคจา

สุขภาพมาก ครั้งหนึ่งผู้ก่อการร้ายเขาไปปิดล้อมหมู่บ้านหนึ่งในตำบลพรุที เพื่อต้องการเก็บอาวุธจาก ชาวบ้าน แต่ปรากฏว่าก่อนจะรีบปืนไปเขายกมือไหว้ก่อนแล้วพูดว่า "ลุงแกแล้วเก็บปืนไว้ก็ไม่ไ้ไร ขอให้พวกผมยืมไปใช้ก่อน" การที่ผู้ก่อการร้ายแสดงให้ชาวบ้านเห็นถึงความมีระเบียบวินัย สุขภาพ เรียบร้อยเมื่อคอมมิวนิสต์โฆษณาหรือชักชวนชาวบ้านก็มักจะเห็นจริงไปด้วย เพราะนิยมเขาอยู่ก่อน แล้ว ซึ่งผิดกับการที่เจ้าหน้าที่ออกไปประชุมที่แจ่ง

๗. ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ชาวบ้านปกติแล้วมักระแวงการชักชวนหรือการโฆษณา โดย เฉพาะจากบุคคลที่ไม่รู้จัก ฉะนั้นการพูดจริงทำจริงอย่างเดียวไม่อาจจะชักชวนชาวบ้านได้สำเร็จถึง ขนาดเสียงชีวิต คอมมิวนิสต์เขาใจบุคคลิกของชาวบ้านในข้อนี้ จึงส่งคนที่เป็นคนในท้องถิ่นหรือมี ญาติพี่น้องอยู่ในท้องถิ่น ถ้าไม่มีก็เขาไปฝังตัวอยู่เป็นเวลานาน โดยให้หลัก ๔ รวม คือรวมกินรวม นอน รวมใช้แรงงาน รวมคิด คนเราเมื่อกินด้วยกัน นอนด้วยกัน ทำงานรวมกัน ก็ยอมรับใครเป็น มิตรกัน แม้ไม่ใช่คนบ้านเดียวกัน

สำหรับอำเภอบ้านนาสารนั้น คอมมิวนิสต์เป็นคนภาคใต้ และส่วนใหญ่เป็นคนในตำบลนั้น หรืออำเภออื่น เท่าที่ได้ตรวจสอบประวัติของผู้ก่อการร้ายที่เขามอบตัวและรายชื่อผู้ก่อการร้ายส่วน ใหญ่เป็นญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงกัน

๘. การสร้างฐานที่มั่น (Base Area) ปัจจุบันคอมมิวนิสต์ในบริเวณอำเภอบ้านนาสาร และเขตติดต่ออำเภอเวียงสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเขตติดต่ออำเภอท่าเสา ดา อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พยายามจะสร้างฐานที่มั่น การที่คอมมิวนิสต์พยายาม สร้าง "ฐานที่มั่น" ขึ้นเพราะต้องการขยายมวลชนและขยายอิทธิพลไปในบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันที่ ตั้งของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีลักษณะเพียงฐานปฏิบัติการ (Operational Base) หรือภาษา คอมมิวนิสต์อำเภอบ้านนาสารเรียกว่า "ค่าย" แต่มีหลายค่ายระดับหัวหน้าก็อยู่ค่ายใหญ่ที่ปลอดภัย ระดับรองหรือระดับต่ำก็อยู่เชิงเขาลดคั่นกันตามลำค้ำ